

■ เกษตรฯ ปรับกระบวนการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์

ลุยยกระดับสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปรับกระบวนการรวดเร็วกว่าเดิม รับปียกระดับมาตรฐานการเกษตร พร้อมเตรียมถ่ายโอนการตรวจรับรองให้ภาคเอกชน

กษ.: นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรรอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงปรับลดขั้นตอนการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการขอตรา “ออร์แกนิกไทยแลนด์” กระทรวงเกษตรฯ จะทยอยถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบให้เอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล แต่ประสงค์จะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย ตรา “ออร์แกนิกไทยแลนด์” ของกระทรวงเกษตรฯ จะตรวจเพิ่มเติมอีกเพียง 5 รายการแทนการตรวจใหม่ทั้งหมด 15 รายการ

“ด้วยปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน หนึ่งในมาตรการเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการเกษตรของประเทศคือส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์จริง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองกระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งรัดการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการลดขั้นตอนการทำงาน และถ่ายโอนภารกิจตรวจรับรองให้ภาคเอกชนดำเนินการมากขึ้น เช่นเดียวกับการเร่งรัดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายในระยะเวลา 5 ปีจะต้องมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ขอรับการรับรองให้มากขึ้น”

ด้าน นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า เดิมขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และให้เครื่องหมายรับรอง ออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลหรือมาตรฐานของประเทศอื่น เมื่อประสงค์จะขอรับตราออร์แกนิกไทยแลนด์ จะต้องเริ่มต้นนับ 1 เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองเหมือนการขอรับการตรวจรับรองใหม่ แต่นับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ต้องเริ่มต้นนับ 1 ด้วยการตรวจครบทั้ง 15 รายการแล้ว แต่กระทรวงเกษตรฯ จะตรวจเพิ่มเติมอีกเพียง 5 รายการ เท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาลงได้มาก ได้แก่ 1.เอกสารสิทธิ ทำการเพาะปลูกบนพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ไม่บุกรุกป่าหรือพื้นที่สาธารณะ 2.การทำแนวกันชนกรณีพื้นที่ข้างเคียงใช้สารเคมี 3.ตรวจน้ำใช้หากพบมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 4.ตรวจสอบปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอินทรีย์จริง และ 5.ตรวจสอบการนำของเสียจากมนุษย์มาใช้ในการผลิต โดยมาตรการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

นายพิศาลกล่าวอีกว่า สำหรับการเพิ่มความสามารถในการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ให้รวดเร็วและทันกับความต้องการนั้น ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่ โดยทยอยถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยตรวจรับรองเอกชนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกำลังศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณการตรวจรับรองที่เหมาะสมที่จะขับเคลื่อนภารกิจการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำให้บริการการฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายปีนี้ ประเทศไทย ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกที่มีศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วกว่า 300,000 ไร่ และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ พืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร ชา กาแฟ เครื่องเทศ สัตว์น้ำ และปศุสัตว์อินทรีย์